

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสวาสดี สหมาต	ประธานสภา อบต.	
๒	นายสุวิทย์ ทองชนะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๓	นายสุธรร ขวัญเพชร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๔	นายโสภณ คำแก้วหล่อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๕	นางอารม แก้วพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๖	นายเชษฐ สวรรณสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๗	นางอารี ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๘	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นายพิเชษฐ อัดกลับ ส.อบต.ม.๒

๒. นายถนุ เพ็ชรฤทธิ์ ส.อบต.ม.๓

๓. นายมะเฟียะ หมาตน้อย ส.อบต.ม.๔

ผู้ลาการประชุม

๑. นายวิลาท ลาวเพ็ชร ส.อบต.ม.๒

๒. นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประภาส ทิพย์อรรถ	นายก อบต.บางสัก	
๒	นายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร	รองนายก อบต.บางสัก	
๓	นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๔	นางเจนจิรา ชูเกิด	รองปลัด อบต.	
๕	นางสาวพรวิวรรณ์ สิงเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๖	นางสาววัชรีย์ สันเพชร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	
๗	นางสาวอาทิตย์ยา อินศรีไกร	นวก.ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
๘	นายคณะบดี เกตุแก้ว	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ ตรวจสอบ จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๗ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภาฯ** ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ กระผมนายสภาสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่องเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**นายสภาสวัสดิ์ สหมาต** ครับวันนี้ สมาชิกลา ๒ ท่านนะครับ

**ประธานสภาฯ** ๑. นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ลาป่วย  
๒. นายวิลาท ลาวเพ็ชร์ ติดการกิจ  
ครับและขอแนะนำข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้น้อง ๆ  
ได้แนะนำตัวเองต่อสภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ

**นายคณะบดี เกตุแก้ว** เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
**นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน** กระผมนายคณะบดี เกตุแก้ว มาบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  
ปฏิบัติงาน

**นางสาวอาทิตย์ อินศรีไกร** เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
**นวก.ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ** ดิฉันนางสาวอาทิตย์ อินศรีไกร มาบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**นางสาววัชรีย์ สันเพชร** เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
**จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน** ดิฉันนางสาววัชรีย์ สันเพชร มาบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน  
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

**นายสภาสวัสดิ์ สหมาต** ครับ ขอบคุณน้องๆ นะครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง  
**ประธานสภาฯ** หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา**

**นายสภาสวัสดิ์ สหมาต** ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ  
**ประธานสภาฯ**

**นางสาววิไล เกื้อมณี** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร รายงานการประชุมสภาฯ  
**เลขานุการสภาฯ** ที่นำมาให้ที่ประชุมรับรอง เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน และเลขานุการ

สภาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมตามรายงานการประชุมที่แจกให้กับสมาชิกไปล่วงหน้าแล้ว และให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบหากมีการแก้ไขก็สามารถนำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุม

นายสภาสดี สหมาต ครับ ตามที่เลขาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อเชิญนะครับ ถ้าไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองนะครับ

มติที่ประชุม มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ กระตุ้นถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติที่เสนอใหม่

นายสภาสดี สหมาต ๖.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการ  
ประธานสภาฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีน้โตะ ซอยร่วมใจ (จ่ายขาดเงินสะสม)  
งบประมาณ ๖๙ ,๐๐๐ บาท (รวมทั้งโครงการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท)  
งบประมาณ ๖๙ ,๐๐๐ บาท (รวมทั้งโครงการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท) ขอเชิญคณะบริหารครับ  
ครับ สำหรับโครงการนี้นะครับ ของเดิมเราได้อนุมัติไปแล้วเมื่อครั้งก่อน จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ครั้งนี้ขออนุมัติเพิ่มจำนวน ๖๙ ,๐๐๐ บาท รวมทั้งโครงการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประภาส ทิพย์อรรด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
นายก อบต.บางสัก นายประภาส ทิพย์อรรด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ตั้งข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน  
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “การเบิกจ่ายเงินยืม ส่วนที่ ๓”  
ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา  
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
(๑). ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง  
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด

(๒). ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓). ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔). เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสัก มีเงินสะสมจำนวน ๑๑,๑๙๒,๑๕๗.๑๓ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๓๖,๖๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและ

หักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก อปท.แล้ว จำนวน ๑๑ ,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ

หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ ,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสม จำนวน ๗ ,๓๕๒,๓๐๗.๐๐ บาท

หัก สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ตามข้อ ๘๙(๓) จำนวน ๔,๔๔๙,๒๕๒.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสม จำนวน ๒ ,๙๐๓,๐๕๕.๑๓ บาท

หัก สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ตามข้อ ๘๙(๓) จำนวน ๕๓๓,๔๓๖.๑๙ บาท

คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒ ,๓๖๙,๖๑๘.๙๔ บาท

ครับสำหรับเหตุที่ต้องขออนุมัติเพิ่มเนื่องมาจากโครงการขอร่วมใจ แบบแปลนไม่

ถูกต้องจึงแก้ไขแบบแปลนและเพิ่มงบประมาณนำเสนอเพื่อให้สภาได้พิจารณา ขอให้

เลขานุการสภาได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายสวัสดิ์ สหามาต ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านเลขาธิการ ฯ ครับ

ประธานสภาฯ

**นางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีน้โตะ ซอยร่วมใจ (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท (รวมทั้งโครงการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท) ในการประชุมสภาสมัยที่แล้ว ได้อนุมัติงบประมาณไป ๔๒๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยร่วมใจ (สายสีน้โตะ) หมู่ที่ ๑ มีทั้งบุกเบิก หินคลุก ในแบบมีพื้นทาง คอนกรีต ไม่มีหินคลุก ทำให้งบประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน ถนนสายนั้นพอเข้าไปแล้วเป็นเส้นตรงไปยังบ้านของชาวบ้านพอดี เราจึงแก้ไขให้หักเบี่ยงไปเพื่อไม่ให้ตรงกับบ้านของชาวบ้าน พอดำเนินการแบบแปลนก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ ระยะทางเพิ่มจากเดิม ๑๕๐ เมตร เป็น ๑๗๕ เมตร ทำให้จำนวนเงินที่ขออนุมัติไว้เดิมมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน ๖๙,๐๐๐ จึงได้นำมาเสนอและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกแล้ว

**นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ** ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยก็ขอเชิญนะครับ หากไม่มีจะขอมติที่ต่อประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขแบบแปลนและอนุมัติเพิ่มวงเงินจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีน้โตะ ซอยร่วมใจ (จ่ายขาดเงินสะสม)งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท (รวมทั้งโครงการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท) โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)**

**นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ** ๖.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล และท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๑๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

**นายประภาส ทิพย์อรุณ นายก อบต.บางสัก** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประภาส ทิพย์อรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล และท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๑๙,๐๐๐ บาท ครับสืบเนื่องจากคณะบริหารเห็นถึงความจำเป็นเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๑ ขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง น้ำชลประทานไม่มี เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ ๑ เอน้ำประปามาจากป่าแก่ ที่ทำการ อบต. เองก็ไม่มีน้ำใช้ ก็เลยเกิดความเดือดร้อน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงก็เลยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างประปาหอดังดังกล่าว เพื่อเข้าสภาแห่งนี้ให้สภาได้พิจารณา สำหรับสถานที่ที่บริเวณ ศพด.อบต.บางสัก

**นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านเชษฐ สุวรรณสุขครับ

**นายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.๖** เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.๖ ขอให้ช่วยดูรายละเอียดของประปาหอดังนี้  
ว่าจะเป็นสถานที่ หรือท่อเมนตต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วหรือยัง ปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่  
ขอให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด ขอฝากเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย  
ไม่ต้องนำเสนอแก้ไขรายละเอียดเพราะจะทำให้เกิดความล่าช้า อย่างเช่น โครงการของ  
หมู่ที่ ๑ ที่จะขอฝาก ในการดำเนินการก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านครับ

**นายสวาสดี สหมาต ประธานสภา** ขอขอบคุณท่านเชษฐ สุวรรณสุข นะครับ ครับถามที่ท่านเชษฐได้กล่าวมาก็ถือว่าเป็น  
เรื่องที่ถูกต้องนะครับ หากมาแก้ไขแบบแปลนที่หลังทำให้เสียเวลา ที่พร้อมแล้วหรือยัง  
เป็นที่ของใคร น้ำเพียงพอหรือไม่ ขอเชิญคณะบริหารครับ

**นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.** เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
ขออธิบายรายละเอียดนะครับ สถานที่ใกล้กับบริเวณสระน้ำ ข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ได้ทำการสำรวจธรณีพิลึกไปแล้ว ปริมาณน้ำเพียงพอ และจะขยายท่อเมนตไปยังเตาเผา  
ความลึกอยู่ที่ประมาณการไว้ ๑๐๐ เมตร เป็นไปตามแบบของธรณีพิลึก ขอชี้แจงแค่นี้  
นะครับ

**นายสวาสดี สหมาต ประธานสภา** ขอขอบคุณท่านรองประทีป นะครับ เรื่องการเช็คคูน้ำ ว่าเพียงพอหรือไม่เราได้สำรวจ  
ธรณีพิลึก ขอเชิญท่านปลัดครับ

**นางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อบต.** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างประปาหอดังนี้ นะคะ ได้ขออนุมัติจ่ายขาด  
เงินสะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่บริเวณประปาผิวดินแต่สถานที่อยู่ในเขตสำนักงาน  
ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งตอนนี้ระเบียบของการใช้ที่ดินของ สปก. จะต้องได้รับอนุญาตจาก  
กระทรวงต้นสังกัด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา นาน ก็เลยมาก่อสร้างที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็ก ในส่วนของสถานที่ก่อสร้างก็อยู่บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วขยายท่อเมนตมา  
เชื่อมติดกับประปาผิวดินใช้สำหรับซอย ๖ และซอยบ้านนายเอิ้น ที่เพิ่งจะขยายเขต ซึ่ง  
โครงการนี้ก็สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้คะ

**นายสวาสดี สหมาต ประธานสภา** ขอขอบคุณท่านปลัด นะครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยก็ขอเชิญ นะครับ  
หากไม่มีจะขอมติที่ต่อประชุม นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ  
ก่อสร้างประปาหอดังนี้ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล และท่อเมนจ่ายน้ำ  
หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๑๙,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)**

**นายสวาสดี สหมาต ประธานสภา** ๖.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๑ เครื่อง  
ราคา ๒,๖๐๐ บาท
- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒,๘๐๐ บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท

ขอเชิญคณะบริหารครับ

**นายประภาส ทิพย์อรรด** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
**นายก อบต.บางสัก** นายประภาส ทิพย์อรรด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
ตามระเบียบวาระที่ ๖.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๑ เครื่อง  
ราคา ๒,๖๐๐ บาท  
- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒,๘๐๐ บาท  
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท  
ครับเนื่องจากกองคลังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน เครื่องเก่าที่  
ใช้อยู่เข้ามาเป็นสิบปีแล้ว เครื่องมีปัญหาจึงจำเป็นต้องนำเข้าสภาแห่งนี้เพื่อขอโอน  
งบประมาณครับ

**นายสวัสดิ์ สหะมาต** ขอบคุณท่านนายกครับ ไม่ทราบว่าทางสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม  
**ประธานสภา** หรือไม่ขอเชิญนะครับ หากไม่มีจะขอมติที่ต่อประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดมีมติให้โอน  
งบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๑ เครื่อง  
ราคา ๒,๖๐๐ บาท  
- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคา ๒,๘๐๐ บาท  
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท  
โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)**

**นายสวัสดิ์ สหะมาต** ๖.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
**ประธานสภา** แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง  
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท  
- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท  
งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๒ เครื่อง  
เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ บาท  
ขอเชิญคณะบริหารครับ

**นายประภาส ทิพย์อรรด** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
**นายก อบต.บางสัก** นายประภาส ทิพย์อรรด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
ตามระเบียบวาระที่ ๖.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง  
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท

- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ บาท

ครั้งก็เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักได้ข้าราชการมาบรรจุใหม่ ๓

ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อีก ๑ ตำแหน่ง ที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้โอนมาจาก กองช่าง ในส่วนของเงินเดือน ผอ.กองช่าง ซึ่งเราตั้งไว้แต่ยังไม่มีการมาลง เพื่อให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้ามาได้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา ครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสภา สหมาต** ขอขอบคุณท่านนายกครับ ไม่ทราบว่าทางสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม ประธานสภา หรือไม่ขอเชิญนะครับ หากไม่มีจะขอมติที่ต่อประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดมีมติให้โอน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท
  - เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท
  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวดำ (๑๘ หน้า / นาที) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ บาท
- โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

**นายสภา สหมาต** สมาชิกท่านใดนำเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องเข้าสู่ที่ประชุมขอเชิญนะครับ ประธานสภา ขอเชิญคุณโสภณครับ

**นายโสภณ คำแก้วหล่อ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโสภณ คำแก้วหล่อ ส.อบต.ม.๓ กระผมมีแนวคิดที่จะมานำเสนอ เรื่องโครงการ เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน เรายังมีงบประมาณ เหลือ เราน่าจะนำงบประมาณตรงนี้มาจัดทำโครงการเพิ่ม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง เต็มที่ ผมขอแนะนำต่อสภาแห่งนี้เพื่อปรึกษาคณะบริหารและสมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณ ครับ

**นายสภา สหมาต** ครับ ขอขอบคุณท่านโสภณครับ งบประมาณที่เหลือคงเหลือไม่มากแล้ว คงเหลือแค่ ประธานสภา ล้วนกว่า ๆ ไม่ทราบว่าคณะบริหารมีรายการอะไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ชาวบ้านบ้างครับ ขอเชิญท่านเชษฐ์ครับ



**นายเชษฐ สุวรรณสุข** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
**ส.อบต.ม.๖** กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.๖ กระผมขอฝากบริหาร ๓ เรื่อง ครับ  
๑. เรื่องน้ำประปา บริเวณถนนสายแพรกนุ้ยรั้วมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วฝาก  
ซ่อมให้ด้วยครับ  
๒. โครงการต่างๆ ของ อบต. เช่น ของหมู่ที่ ๖ ผนังกั้นน้ำ อยากให้ปักป้ายชั่วคราว เพื่อ  
จะได้ทราบว่าใครดูแลควบคุมงาน งบประมาณเท่าไร แบบแปลนขอให้แจ้งให้ทราบ  
ด้วย  
๓. เรื่องของถนนเขาพลู ขอบคุณคณะบริหาร ถนนเขาพลูสายหลัก ตอนนีถนนเสร็จ  
เรียบร้อยแล้วต่อไปในการใช้งาน ควรจะมีข้อกำหนดหรือมาตรการในการใช้ถนน เพราะ  
แต่ละสายกว่าจะได้มา ลำบากมาก ในการของงบประมาณ เมื่อได้แล้วก็ควรจะดูแลรักษา  
มีมาตรการข้อกำหนดนะครับ

**นายสวัสดิ์ สหมาต** ครับ ขอบคุณท่านเชษฐครับ ครับฝากเรื่องสายแพรกนุ้ย ผนังกั้นน้ำ อันที่จริงแต่ละ  
ประธานสภา โครงการคืออยู่ที่ผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการ จะมีป้ายชั่วคราวก่อน ขอเชิญคณะบริหาร  
ครับ

**นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
**รองนายก อบต.** นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตามที่สมาชิก  
อบต. ได้ฝากมายังบริหาร

- คุณโสภณ งบประมาณที่เหลือจ่ายจะต้องหารือกับสมาชิกด้วยไม่ใช่บริหารอย่าง  
เดียว โครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่มีหลายโครงการ จะได้หารือรอบนอกต่อไป
- คุณเชษฐ ประปาหมู่ที่ ๖ ได้แจ้งผู้รับจ้างไปแล้ว น่าจะเข้าดำเนินการในเร็วๆนี้  
เรื่องโครงการต่างๆ ที่จัดทำไปแล้ว ตามแบบแปลน ผิดแบบแปลน เรื่องเสาเข็ม ให้  
ผู้ช่วยช่างเข้าไปดู จะรื้อถอนหรืออย่างไรให้ตรวจสอบ ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย  
เรื่องถนนสายหลัก ของหมู่ที่ ๖ ถนนแอดวาน ผมเห็นด้วยที่จะให้มีบดลงโทษของผู้  
บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะเราทำไปแล้วก็อยากให้คุ้มค่าที่สุด
- และกระผมเองก็มีเรื่องที่จะขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกหมู่ นะครับ ที่ให้ความร่วมมือ  
และช่วยเหลือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การช่วยดูแล พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. ที่เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนน
- เรื่องฝุ่นละออง เนื่องมาจากการซ่อมถนนผมเองก็ได้ออกพื้นที่มีชาวบ้านฝากทุกวัน  
เรื่องฝุ่นละออง หลังจากที่มีการเกรดถนนแล้ว ขณะนี้รถน้ำของ อบต. ยังซ่อมไม่  
เสร็จ ฝากแจ้งประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ

**นายสวัสดิ์ สหมาต** ครับ ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  
**ประธานสภา**

**นายประภาส ทิพย์อรุณ** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
**นายก อบต.บางสัก** นายประภาส ทิพย์อรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ครับ ท่านรอง  
ประทีปซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบช่างก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนะครับ ในส่วน  
ของป้ายชื่อชั่วคราวต้องมี ขอบคุณ คุณเชษฐนะครับ เราก็ดูตามแบบแปลนนะครับ  
สมาชิกก็เป็นตัวแทนของประชาชน ฝากช่วยดูแลกันด้วย งบประมาณที่ดำเนินการไปมี




เยอะและได้มายาก ได้มาแล้วช่วยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะเรื่องถนน และถนนสายใหม่ที่ได้มา ท่านนายกกิจ หลีกภัย นายก อบจ. จะมาทำพิธีเปิดอีกครั้ง แต่ยังไม่มีการกำหนดการที่แน่ชัดว่าจะเป็นวันไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ขอความร่วมมือสมาชิกด้วย หมู่ที่ ๕ ได้มา ๓ โครงการ หมู่ที่ ๒ เขาพลูได้มาเยอะ ผมฝากด้วยนะครับ และกระผมฝากไปถึงนิติกรด้วยว่าจะมีมาตรการใดหรือแนวทางไหนที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเพื่อกันไว้ เพื่อป้องกันถนนชำรุดเสียหาย ครับเรื่องของท่านโสภณ ที่จะทำให้ใช้งบประมาณที่เหลือไปจัดทำโครงการ ในขณะนี้เราเองก็มีเรื่องโรคระบาดโควิดเข้ามา เราต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ใช้ในกรณีจำเป็น เพราะระบาดเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตามที่กระผมเองได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอมา ก็ได้กำชับให้ นายก อบต. ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ ตอนนี้เราใช้งบประมาณของ สปสช. งบประมาณส่วนนี้ก็จะนำมาจัดซื้อ วัสดุสำหรับตัดทำหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ที่ตรวจวัดไข้ ดูตามความเหมาะสม เราจึงจำเป็นต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ พรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมผู้ใหญ่ กำนัน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด และผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอความร่วมมือขอผ้าปิดจมูกที่ทาง อบต. กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ ร้อยละ ๑ เพื่อจัดสรรไว้ส่วนกลาง ของบางสักก็ตกอยู่ที่ ๕,๐๐๐ กว่าชิ้น ต้องส่งมอบให้จังหวัด ๕๐ ผืน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤติที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน ตอนนี้นคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานตัวให้ผู้นำท้องที่ทราบด้วย เพื่อจะได้คัดกรองนะครับ สำหรับเรื่องรถเกรตก็ดำเนินการไปแล้ว ตอนนี้เป็นหน้าแล้งก็มีฝุ่นละออง รถน้ำข่อมอยู่แต่จะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด กระผมเองก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่นำเสนอปัญหาเข้าสู่สภาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเรา ขอขอบคุณครับ

นายสภาสดี สหมาต ครับ ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ไม่ทราบว่าจะสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติมอะไรอีก  
ประธานสภา หรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว กระผมขอปิดการประชุมนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาววิไล เกื้อมณี)  
เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายโสภณ คำแก้วหล่อ)  
ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางอารี ทองนวล) (นายสุร ชวัญเพชร)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสภาสดี สหมาต)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

